
        
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเม็งราย 

 สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2561 
 วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเม็งราย 
………………………... 

ผู้เข้าประชุม 

  ที่            ชื่อ – สกุล                   ต าแหน่ง          หมายเหตุ 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
 10 
 11 
 
   
 
 
 

นายแสงเมือง วรรณสอน 
นายอ้วน  ขันทะ 
นายสุนทร  ดวงไข่ษร 
นายมนัส  ผิวผ่อง 
นายหนูอินทร์  มาริชิน 
นายทองใบ  เวียงสิมมา 
นายสม  มีตัน 
นายสนั่น  ค าของ 
นายวีรชัย ใชยสะกูล 
นางแจ่มจันทร์  มีทุน 
จ่าสิบโทธวัช  จันทาพูน 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี 
 
 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเม็งราย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเม็งราย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเม็งราย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเม็งราย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเม็งราย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเม็งราย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเม็งราย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเม็งราย 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสงเมือง  วรรณสอน 
อ้วน  ขันทะ 
สุนทร  ดวงไข่ษร 
มนัส  ผิวผ่อง 
หนูอินทร์  มาริชิน 
ทองใบ   เวียงสิมมา 
นายสม   มีตัน 
สนั่น  ค าของ 
วีรชัย ใชยสะกูล 
แจ่มจันทร์  มีทุน 
ธวัช  จันทาพูน 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

  ที่            ชื่อ – สกุล                   ต าแหน่ง หมายเหตุ 
  1 
  2   
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  
 
 
 
 

นายสมหมาย  ภูบัวนาค 
นายกันหา  ผลบุญ 
นายประภาส  วงค์สะอาด 
นางกรพัชร  เกิดไทสง 
นายชนะ  วงโค้ง 
นายสมเพชร  อิ่นใจ 
นางอ าพวน  มีสัตย์ 
นายสุชาติ  กันทะเขียว 
นายนพพล  ธิโนชัย 

รองนายกเทศมนตรีฯ  
เลขานุการนายกฯ 
ที่ปรึกษานายกฯ 
หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
พนง.ประปา 
ผช.ผู้ใหญ่บ้านเม็งราย 
ผช.ผู้ใหญ่บ้านสันสะลีก 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านเวียงหวย 
พนง.เทศบาล(ผู้ช่วยบันทึกการประชุม) 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเม็งราย เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเม็งรายเข้าห้องประชุม 
(ห้องประชุมชั่วคราวอาคาร 1 ชั้น 2) และตรวจยอดจ านวนสมาชิกสภาผู้เข้าประชุม ครบองค์ประชุมทั้งหมดสิบคน และขอ
เชิญประธานสภาเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายแสงเมือง  วรรณสอน  ระเบียบวาระท่ีหนึ่งเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 
(ประธานสภาฯ)   
     
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา  
                                          - สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 (เมื่อวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561) 
 
นายแสงเมือง  วรรณสอน  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่  
(ประธานสภาฯ)  1/2561 เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านในที่ประชุมได้ตรวจ    
    รายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมาว่ามีข้อความใดควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่อย่างไร  

ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  - รับรองรายงานการประชุม  จ านวน 10 เสียง  
  - ไม่รับรองรายงานการประชุม  จ านวน  -   เสียง  
  - งดออกเสียง    จ านวน  -   เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3       เรื่อง  ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 
  1. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
        1.1 ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดท าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าพร้อมระบบ 

    ส่งน้ าบ้านเหล่า ม.4 
      1.2 ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดท าโครงการขุดลอกหนองสาธารณประโยชน์  
                                                  (หนอสลาบ) บ้านเวียงสัก ม.12 
                                            1.3 ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดท าโครงการขุดลอกหนอง สาธารณประโยชน์   
                                                  (หนองอิงหลง)  บ้านเวียงหวาย ม.8 
     2. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                                             2.1  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.     
                                                    2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน   
                                                    2561 
นายแสงเมือง  วรรณสอน  ระเบียบวาระท่ีระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 1. เรื่องเสนอเพ่ือ 
(ประธานสภาฯ) พิจารณา 1.1 ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดท าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าพร้อมระบบ 

ส่ งน้ าบ้ านเหล่ า  ม .  1 .2 ขอความเห็นชอบด า เนินการจัดท า โครงการขุดลอกหนอง
สาธารณประโยชน์(หนอสลาบ) บ้านเวียงสัก ม.12 1.3 ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดท า 
 

 
 



 
-4- 

 
โครงการขุดลอกหนอง สาธารณประโยชน์ (หนองอิงหลง)  บ้านเวียงหวาย ม.8 2. เรื่องเสนอเพ่ือ
ทราบ 2.1  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน 2561 
 ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง  

นางกรพัชร  เกิดไทสง  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและผู้บริหารเทศบาลทุกท่าน ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง   
(หัวหน้าส านักปลัด   ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 1. เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 1.1 ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดท า
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล) โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านเหล่า ม.4 1.2 ขอความเห็นชอบด าเนินการ    

จัดท าโครงการขุดลอกหนองสาธารณประโยชน์(หนอสลาบ) บ้านเวียงสัก ม.12 1.3 ขอความ
เห็นชอบด าเนินการจัดท าโครงการขุดลอกหนอง สาธารณประโยชน์ (หนองอิงหลง)  บ้านเวียง
หวาย ม.8 

ขออนุญาตชี้แจงเบื้องต้น ในเรื่องโครงการ การขุดลอก เมื่อวานนี้มีเอกสารส่งมาท่ี 
เทศบาลต าบลเม็งราย รายละเอียดมีเอกสารเกี่ยวกับที่ดินเยอะมาก ที่เอกสารไม่ชัดเจนตรงนี้    
ในโครงการจะต้องชี้แจ้งรายละเอียดให้ครบ ในนามที่ดิฉันรักษาการปลัดเทศบาล ยังมีความไม่
ชัดเจนในเรื่องของปริมาณดินที่ขุดนั้นเอาไปท าอะไรบ้าง ซึ่งการชี้แจงของกองช่าง ไม่ชัดเจนจึง
ต้องส่งกลับไปให้กองช่างว่าให้ท าชัดเจน ซึ่งกองช่างจะต้องไปประมาณการให้เรียบร้อย และใน
เรื่องของโครงการให้ประมาณการให้เรียบร้อยในเรื่องของปริมาณดิน เคยมีกรณีปัญหาเรื่องเอาดิน
ไปขาย อาจจะมีปัญหากับกรรมการตรวจรับได้ ซึ่งจะมีรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ถ้าจะขอความ
เห็นชอบจากสภา ต้องให้กองช่างท าให้โดยรายละเอียด 

จ่าสิบโทธวัช  จันทาพูน  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ฝ่ายบริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ขอชี้แจ้งเพ่ิมเติม 
(นิติกร/เลขานุการสภาฯ) ในกรณีนี้ และชี้แจงในฐานะต าแหน่งนิติกร ในเรื่องดังกล่าวเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมา รอง

นายกเทศมนตรีฯ รักษาราชการแทนนายกฯ ได้รับการประสานงานจากปลัดอาวุโสอ าเภอพญา 
เม็งรายให้กระผมเข้าร่วมรับฟังกับนายช่างโยธาเทศบาล นายเลิศชาย กาบปินะ โดยปลัดอ าเภอ
พญาเม็งรายผู้รับเรื่องดังกล่าว ซึ่งได้ชี้แจ้งว่าเอกสารไม่ครบถ้วนตามละเอียดที่ขอมาแล้วส่งมาให้
อ าเภอพิจารณา หากเสนอมาก็ไม่ผ่านอ าเภอจึงต้องส่งกลับคืน และเอกสารที่ไม่ครบถ้วนนั่น       
มีเอกสารอย่างไรบ้างซึ่งปลัดอ าเภอก็ได้ทักท้วงและแจ้งมาให้แก้ไข หรือเพ่ิมเติมแล้ว จึงขอชี้แจ้ง
เพ่ิมเติม 

นายแสงเมือง  วรรณสอน  ท่านสมาชิกสภาบ้านเวียงหวายมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับ ซึ่งท่านผู้ใหญ่บ้านได้ประสาน 
(ประธานสภาฯ) ขอให้ผมน าเรื่องนี้เข้าในระเบียบวาระการประชุมสภา เนื่องจากเอกสารส่งกลับคืนมาหลายรอบ

แล้ว 
นายมนัส  ผิวผ่อง  เรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตอภิปราย ในระเบียบวาระท่ี 3 ในส่วนของเอกสารมแีต ่
(สมาชิกสภาฯ) ระเบียบวาระการประชุมไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องโครงการทั้งสามโครงการดังกล่าวหากจะให้สภา

พิจารณาให้ความเห็นชอบด าเนินการโครงการ ได้อย่างไร ซ่ึงเอกสารประมาณการจากกองช่างไม่มี 
ผมเข้าใจว่าจะช่วยเหลือเพ่ือประโยชน์ของชาวบ้านแต่จะต้องมีเอกสารประกอบให้ชัดเจน  

นายสม  มีตัน  เรียนประธานสภา ขออนุญาตอภิปราย ขอชี้แจ้งว่าโครงการขุดลอกหนอง 
(สมาชิกสภาฯ) สาธารณประโยชน์(หนองอิงหลง) บ้านเวียงหวาย และอีกสองโครงการผมและสมาชิกสภาไม่ทราบ

เรื่องนี้เลย 
นายแสงเมือง  วรรณสอน  การขุดลอกหนองสาธารณประโยชน์ (หนองอิงหลง) บ้านเวียงหวาย ไม่ทราบว่าดินที่ขุด 
(ประธานสภาฯ) ขึ้นมาน าไปที่ไหน ขอให้ชี้แจงให้ชัดเจน ขอให้ผู้ใหญ่บ้านเวียงหวายได้ชี้แจงด้วยครับ 
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นายสุชาติ  กันทะเขียว    เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ขออนุญาตขี้แจงในการขุดลอกโครงการขุดลอกหนอง 

(ผู้ใหญ่บ้านบ้านเวียงหวาย) สาธารณประโยชน์(หนองอิงหลง) บ้านเวียงหวาย นั้น ขออ้างอิงการประชุมของหมู่บ้านในสมุด
บันทึกประชุมประจ าเดือน ในวาระที่ 2 ดังนี้ หนองน้ าสาธารณประโยชน์มีจ านวน 14 แปลง 
แปลงแรกที่อิงหลง ไดส้่งเอกสารให้กับเทศบาลต าบลเม็งราย เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งเป็นแหล่งเพาะ
พันธ์ปลา และขอให้เทศบาลฯ จัดสรรงบประมาณ ในการขุดลอกแต่ละแปลง โดยให้เทศบาลฯ 
ประมาณการ  

นายมนัส  ผิวผ่อง  เรียนประธานสภา ขออนุญาตอภิปราย ตามท่ีผู้ใหญ่บ้านเวียงหวาย ได้ชี้แจงให้ทุกท่าน 
(สมาชิกสภาฯ) ทราบนั้น กลัวว่าความเข้าใจอาจจะคลาดเคลื่อนสิ่งที่ก าลังพิจารณาท าตอนนี้เป็นทรัพยากรของ

ชาติ ซึ่งหากสภาเทศบาลมีการเห็นชอบให้ด าเนินการตามโครงการ โดยที่กองช่างเทศบาลไม่ได้
ประมาณการ และไม่มีเอกสาร หรือมีเอกสารไม่ครบตามที่อ าเภอพญาเม็งรายได้ให้ค าแนะน าแล้ว 
โดยเฉพาะปริมาณดินทีขุ่ดออกไป มีเท่าไหร่ น าไปไว้ที่ไหนก็ไม่มีความชัดเจน สรุปแล้วคือเอกสาร
ไม่มี จึงขอแจ้งให้ผู้บริหารทราบด้วย 

นายสุชาติ  กันทะเขียว  เรียนประธานสภา ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม ส าหรับเรื่องโครงการขุดลอกบ้านเวียงหวาย 

(ผู้ใหญ่บ้านบ้านเวยีงหวาย) คงไม่ทันส าหรับในปีงบประมาณปีนี้ คงเป็นปีต่อไป  
นางกรพัชร  เกิดไทสง  เรียนประธานสภา ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม ในส่วนของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เอกสาร 

(หัวหน้าส านักปลัด ถูกส่งกลับมา ปริมาณดินมีอะไรบ้าง แบบ ปล 4 ปล 5 รายละเอียดไม่ครบถ้วน ตั้งแต่ระยะเวลา 

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล) ในการด าเนินการ ในช่วงไหน ดินที่ขุดเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไร ในตัวโครงการให้ระบุให้ชัดเจน 
ดินในส่วนที่เหลือเบื้องต้นให้ทราบด้วย ในส่วนที่โครงการนี้ไม่มีรายละเอียดเอกสารในที่ประชุม 
สรุปเอกสารด าเนินการไม่ทัน 

นายสมหมาย ภูบัวนาค  เรียนประธานสภา ในทางฝ่ายบริหารขอชีแจง เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านเวียงหวายได้ส่งเรื่อง 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) โครงการดังกล่าวให้กับฝ่ายบริหาร 
นายมนัส ผิวผ่อง   เรียนประธานสภา ขออนุญาตอภิปรายเพ่ิมเติม ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลฯ น้ านี้คือ 
(สมาชิกสภาฯ)  ตัวส าคัญเป็นนโยบายของท้องถิ่นอยู่แล้ว ขอให้ฝ่ายบริหาร และผู้ใหญ่บ้านท่านเตรียมเอกสารให้  

ครบถ้วนอีกประมาณสองเดือนเตรียมให้พร้อม เพ่ือน าเข้าในที่ประชุมสภาในสมัยต่อไปเพ่ือขอ
ความเห็นชอบต่อไป 

นายสุชาติ กันทะเขียว  เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ที่ได้รับฟังในการเสนอเรื่องโครงการขุดลอก 

(ผู้ใหญ่บ้านบ้านเวยีงหวาย) ของบ้านเวียงหวาย และให้ค าแนะน าหลายประการ ในส่วนในเรื่องของเอกสารของโครงการหาก
เรียบร้อย จะน าเสนอเข้าที่ประชุมสภาในสมัยตอไป  

นายมนัส ผิวผ่อง  เรียนประธานสภา ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม การประชุมพิจารณาในระเบียบวาระนี้ไม่มี 
(สมาชิกสภาฯ) ตัวแทนของหมู่บ้านหมูที่ 4 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านเหล่า  ม. 4 และ

ตัวแทนหมู่บ้านเวียงสัก ม. 12 โครงการขุดลอกหนองสาธารณประโยชน์(หนองสลาบ)   มารับฟัง
ในที่ประชุม ขอให้ฝ่ายบริหารช่วยชี้แจง ความเข้าใจด้วย  

นายแสงเมือง  วรรณสอน  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ และฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล จะชี้แจง  
(ประธานสภาฯ)  เพ่ิมเติมอีกหรือ  

หากไม่มีจะขอมติในท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 
 1. เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 1.1 ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดท าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า

พร้อมระบบส่งน้ าบ้านเหล่า ม.4 1.2 ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดท าโครงการขุดลอกหนอง
สาธารณประโยชน์(หนอสลาบ) บ้านเวียงสัก ม.12 1.3 ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดท า
โครงการขุดลอกหนองสาธารณประโยชน์ (หนองอิงหลง)  บ้านเวียงหวาย ม.8 
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มติที่ประชุม   - เห็นชอบ  -  เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ  9  เสียง 
    - งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภา) 
 
นายแสงเมือง  วรรณสอน   ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 2. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 2.1   
(ประธานสภาฯ) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน 2561 ขอให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องชี้แจง  
นางกรพัชร  เกิดไทสง  เรียนประธานสภา และสมาชิกสภา ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ  
(หัวหน้าส านักปลัด 2. เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 2.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล) 2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ในรอบเดือนเมษายน 2561 ซ่ึงจะมีการรายงานผลของการประเมินผลมีสองรอบ คือ
รอบเดือนเมษายน และเดือนกันยายน ซึ่งในรอบเดือนเมษายน อยู่ในเอกสารประกอบการประชุม
แล้วและรายละเอียดตามเอกสาร ที่ทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สรุปให้สมาชิกทุกท่านก่อนการประชุม 
หลังจากนี้ไปในส่วนหลังเดือนเมษายน ถึง 30 เดือนกันยายนเป็นโครงการที่ด าเนินการให้
โครงการแล้วเสร็จ ส าหรับในช่วงนี้ทีเ่ป็นปัญหาเพราะสภาพอากาศ ส าหรับรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จึงรายงานให้สภาเพ่ือทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่อง  ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ  
  1 ขอหารือ/เพื่อพิจารณา/ขอความเห็นชอบ 

1.1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พ้ืนที่การเกษตร สายบ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 8 
(อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา) 

1.2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พ้ืนที่การเกษตร สายบ้านศรีสะอาด หมู่ที่ 9  
       (อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่    
       1/2561 เมื่อวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา) 
 

นายแสงเมือง  วรรณสอน  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 1. ขอหารือ/เพ่ือพิจารณา/        
(ประธานสภาฯ) ขอความเห็นชอบ 1.1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พ้ืนที่การเกษตร สายบ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 8 

(อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธ ที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา) 1.2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พ้ืนที่การเกษตร สายบ้านศรี
สะอาด หมู่ที่ 9 (อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา) ขอให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องได้ชี้แจง 

นางกรพัชร  เกิดไทสง  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ส าหรับระเบียบวาระท่ี 4 โครงการดังกล่าวทั้งสองโครง     

(หัวหน้าส านักปลัด การเทศบาลได้มีหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านขอให้เปลี่ยนแปลงถนนเส้นทางและมีการแจ้งมาขอเปลี่ยน        
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล) แปลง ดังนี้ 
  1.1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นท่ีการเกษตร สายบ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 8 (อนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธ ที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา) 
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  ตามหนังสือที่ท าการผู้ใหญ่บ้านเวียงหวาย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 จากการลง

พ้ืนที่จริงปรากฏว่าถนนสายดังกล่าวดีอยู่แล้วไม่ต้องด าเนินการใดๆ แล้วจึงได้ท าการประชาคม
หมู่บ้านกันใหม่เพ่ือขอมติที่ประชุมในการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงถนนสายใหม่ที่จะด าเนินการ
ซ่อมแซม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นควรเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงถนนเพ่ือเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรเดิม
ที่ดีอยู่แล้ว เป็นถนนสายใหม่ที่จะต้องท าการปรับปรุงจ านวน 3 สาย ตามมติที่ประชุมหมู่บ้าน 

  โดยกองช่างเทศบาล ได้สรุปประมาณราคาค่าบ ารุงรักษาทาง ประเภทงาน ปรับปรุงถนน
ลูกรังสู่พ้ืนที่การเกษตร สายบ้านเวียงหวาย หมูที่ 8 และรายละเอียดการประมาณราคา ตาม
เอกสารที่ได้แนบในการประชุมในครั้งนี้แล้ว 

   1.2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พ้ืนที่การเกษตร สายบ้านศรีสะอาด หมู่ที่ 9 (อนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธ ที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา) 

  ตามบันทึกการประชุมประชาคม บ้านศรีสะอาด หมู่ที่ 9 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 
2561 แจ้งเทศบาลว่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พ้ืนที่การเกษตร สายบ้านศรีสะอาด หมู่ที่ 9 
(อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธ ที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา) ว่าทางหมู่บ้านได้ใช้งบประมาณหมู่บ้านท าการปรับปรุง
เรียบร้อยแล้วดังนั้นหมู่บ้านได้น าเสนอเรื่องเข้าที่ประชาคมหมู่บ้านมีมติขอเปลี่ยนแปลงถนนเพ่ือ
การเกษตรที่จะต้องปรับปรุงใหม่ 3 จุด ให้เทศบาลทราบ 

  โดยกองช่างเทศบาล ได้สรุปประมาณราคาค่าบ ารุงรักษาทาง ประเภทงาน ปรับปรุงถนน
ลูกรังสู่พ้ืนที่การเกษตร สายบ้านศรีสะอาด หมูที่ 9 และรายละเอียดการประมาณราคา ตาม
เอกสารที่ได้แนบในการประชุมในครั้งนี้แล้ว 

นายแสงเมือง  วรรณสอน  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถาม  
(ประธานสภาฯ)  
นายมนัส  ผิวผ่อง  เรียนประธานสภา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นท่ีการเกษตร สายบ้านเวียงหวาย หมู่ 
(สมาชิกสภาฯ) ที่ 8 และโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พ้ืนที่การเกษตร สายบ้านศรีสะอาด หมู่ที่ 9 ได้อนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสมในการประชุมสภา สมัยที่ผ่านมาแล้ว และการขอเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวหาก
มีเอกสาร มีการประชาคมจากหมู่บ้าน และกองช่างเทศบาลได้ประมาณการเรียบร้อยแล้วเห็นว่า
ทางสภาก็คงไม่ขัดข้อง เพียงแต่อยากสอบถามว่าหมู่บ้านที่เหลือที่ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการ
ประชุมสภาสมัยที่ผ่านมาแล้วนั้นได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว 

นายแสงเมือง  วรรณสอน  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ) เห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการด าเนินโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พ้ืนที่การเกษตร 

สายบ้านเวียงหวาย หมู่ ที่ 8 และโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พ้ืนที่การเกษตร สายบ้านศรี
สะอาด หมู่ที่ 9 ทีไ่ดอ้นุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยที่ผ่านมาเป็นสถานที่ใหม่ตาม
มติการประชาคมของหมู่บ้านดังกล่าวแล้ว  

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ  10  เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    - งดออกเสียง  -  เสียง  
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 ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
นายแสงเมือง  วรรณสอน  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อื่นๆ มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะ หรือเรื่องอ่ืนๆ เชิญได้ครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายสมเพชร  อิ่นใจ  ขอสอบถามเรื่องโครงการถนนทางเข้าร้านครัวสุพรรณ ของหมู่บ้านเม็งราย หมู่ที่ 10 ไม่
(ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเม็งราย) ทราบว่าจะเข้าท างานเมื่อไหร่ 
นางกรพัชร  เกิดไทสง  ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วในการด าเนินการต่อไปคือผู้รับจ้างมาท าสัญญากับเทศบาลแล้วจะ   
(หัวหน้าส านักปลัด  ด าเนินการก่อสร้างตามสัญญา 
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)  

นายแสงเมือง  วรรณสอน  มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะ สอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุม 
(ประธานสภาฯ)  

  
ปิดประชุม                      เวลา  11.54 น. 
 
 
   จ่าสิบโท               ผู้บันทึก 
                                                                    (ธวัช  จันทาพูน) 
                                                         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเม็งราย 
 

 
    (ลงชื่อ)                              ผู้ตรวจ 
                                                         (นายมนัส  ผิวผ่อง) 
                                        ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ)                                ผู้ตรวจ 
            (นายวีรชัย  ใชยสะกูล)  
     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

(ลงชื่อ)      ผู้ตรวจ 
               (นายสม  มีตัน) 
    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ) 
          (นายแสงเมือง  วรรณสอน) 
     ประธานสภาเทศบาลต าบลเม็งราย 
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561  
เมื่อวันที่.......................................2561 ในคราวประชุมสภา สมัย..................สมัยที่............ครั้งที.่......../2561 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


